

เลี้ยงชวนเอกชนปลูกป่าเพิ่ม

คว้งสิงแวดล้อมไทยโตพร้อมเศรษฐกิจ คว้งเปิดประชาคมต้นلوبคำไม่พุง

โพสต์ทูเดย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า กระทรวงมีแผนจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำโครงการความรับผิดชอบของสังคมต่อองค์กร (ซีเอสอาร์) ปลูกป่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมของไทยเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับการดำเนินการประกอบด้วย 1. เพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ และพูดคุยกับกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย เพื่อเชิญชวนร่วมทำโครงการซีเอสอาร์ 2. จัด

ทัศนศึกษา ดูงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ 3. เพิ่มแรงจูงใจด้านการลดหย่อนภาษีจากการเข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐ

4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน เพื่อให้สังคมยกย่องและชื่นชม และ 5. ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตั้งชุมชนเข้ามาช่วยดูแลทรัพยากรป่าไม้ โดยชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ป่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่และภาคเอกชนได้ ในลักษณะการทำโครงการป่าชุมชน

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้ไทยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอีก 7% จากปัจจุบันที่มีอยู่ 33% จึงได้สั่งทุกจังหวัดให้ไปหาพื้นที่ที่สามารถนำมาใช้ปลูกป่าได้ด้วย



วิจารณ์ สภาวษา

ด้านข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ในปี 2553 ระบุว่า ทั่วโลกมีพื้นที่ป่าไม้รวมกันประมาณ 40 ล้าน ตร.กม. อยู่ในอาเซียนราว 2 ล้าน ตร.กม. หรือประมาณ 5.29% ประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด คือ อินโดนีเซีย 9.44 แสน ตร.กม. รองลงมาคือ พม่า 3.17 แสน ตร.กม. ตามด้วย มาเลเซีย 2.04 แสน ตร.กม. ส่วนไทยอยู่ลำดับที่ 4 ประมาณ 1.89 แสน ตร.กม.

นายวิจารณ์ กล่าวอีกว่า การลักลอบค้าไม้เป็นปัญหาหนึ่งที่อาจรุนแรงขึ้นหลังเปิดประชาคมอาเซียน เพราะการเคลื่อนย้ายระหว่างกันสามารถทำได้ง่ายขึ้น ประเทศสมาชิกจึงควรส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค สร้างระบบความเชื่อมโยงด้านการอนุญาตการค้า ส่งออก นำเข้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้

ขณะเดียวกันควรมีการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณารายละเอียดให้เอื้อต่อการเปิดเสรีการทำไม้เพื่อการค้าควบคู่กันไปด้วย

ขณะที่ข้อมูลการค้าไม้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยกรมศุลกากรปี 2554 ระบุว่า ไทยนำเข้า-ส่งออกไม้ท่อนและไม้แปรรูปจากมาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ มีชนิดไม้ที่ค้าขายกันหลากหลายชนิด เช่น ไม้สัก เต็ง มาเลเซีย ประดู่ ตะเคียน มะค่าโมง มะฮอกกานี เมเปิล ชุมแพรง สน ไ้ก ส่วนไม้ที่มีการลักลอบตัดจำนวนมาก คือ ไม้พะยุง ■